

“VƯỢT NẮNG, THẮNG MƯA” trên thao trường huấn luyện

Ngay từ đầu tháng 6/2020, Trung đoàn 568, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận 157 cán bộ, sĩ quan dự bị động viên (DBĐV) từ cấp tiểu đội đến đại đội thuộc Tiểu đoàn DBĐV huyện Đông Hưng. Đây là lực lượng cán bộ khung B làm nòng cốt trong huấn luyện lực lượng DBĐV ở các xã, thị trấn. Dưới cái nắng như đổ lửa, cán bộ, giảng viên cùng các học viên vẫn say sưa rèn luyện với phương châm “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”.



Các học viên thuộc Tiểu đoàn dự bị động viên huyện Đông Hưng huấn luyện tại Trung đoàn 568.

Trải qua khoảng thời gian ngắn từ đầu dịch Covid-19 từ đầu năm, những ngày tổ chức huấn luyện lực lượng DBĐV ở Trung đoàn 568 diễn ra trong thời điểm nắng nóng kéo dài. Thế nhưng trên bãi tập, các học viên đều tuân thủ đúng giờ giấc, hàng lối chỉnh tề, luyện tập với tinh thần cao nhất. Thượng úy sĩ quan DBĐV Nguyễn Văn Thăng, Đại đội Phó Đại đội 1, quê ở xã Đông Quan (Đông Hưng) chia sẻ: Đây là năm thứ hai tôi tham gia huấn luyện tập trung tại Trung đoàn 568. Thời gian huấn luyện trùng vào thời điểm thu xuân, làm mùa nhưng tôi đã chủ động sắp xếp việc gia đình để tham gia huấn luyện bảo đảm đầy đủ thời gian, nội dung. Với tôi, đây cũng là dịp ôn lại kiến thức về sử dụng vũ khí, thiết bị quân sự đã được học khi còn trong quân ngũ; đồng thời cập nhật thông tin, kiến thức mới về kỹ, chiến thuật, vũ khí tiên tiến, hiện đại, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Còn với Trung úy sĩ quan DBĐV Trần Minh Đăng đang giữ cương vị Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đông Động (Đông Hưng), xác

định 15 ngày huấn luyện sẽ giúp anh bồi dưỡng, trang bị nhiều kiến thức bổ ích trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương, nhất là xây dựng, thực hiện giáo án huấn luyện lực lượng DBĐV, dân quân của xã. Ở Tiểu đoàn DBĐV huyện Đông Hưng, anh Đám giữ cương vị Đại đội trưởng Đại đội 1 nên luôn phát huy tinh thần gương mẫu, động viên anh em phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện. Anh Đám cho biết: Tuy đã xuất ngũ gần 10 năm nhưng nay được trở lại huấn luyện DBĐV, tôi rất vinh dự vì đã được trở lại với môi trường quân đội. Cán bộ tôi cũng như các đồng đội luôn tâm nguyện phải làm thế nào để xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, giành kết quả cao trong huấn luyện.

Không chỉ anh Thắng và anh Đám mà hầu hết cán bộ, sĩ quan DBĐV thuộc Tiểu đoàn DBĐV huyện Đông Hưng tham gia khóa huấn luyện đợt này đều xuất ngũ khá lâu, trình độ nhận thức và tuổi đời không đồng đều nên khi được điều động vào huấn luyện tại Trung đoàn, cán bộ phụ trách đã chia ra

thành nhiều tổ đội, tổ chức luyện tập nghiêm túc, chặt chẽ qua từng khoa mục, tạo điều kiện để học viên nhanh chóng thuần thục các yếu tố kỹ năng, vận dụng tốt thao trường, bài tập đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Để đợt huấn luyện đạt kết quả tốt, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn đã xây dựng kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận. Cùng với chuẩn bị kỹ giáo án, thao trường, bài tập, đơn vị còn cử cán bộ phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức thăm nhắc thực tế, nắm tình hình của từng cán bộ, chiến sĩ bảo đảm quân số. Phương pháp huấn luyện tập trung làm chắc, gọn từng nội dung; đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

Thiếu tá Lại Xuân Hà, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 568 cho biết: Trong quá trình huấn luyện thực hiện theo phương châm “ôn cũ học mới”, chia thành các tổ để luyện tập cũng như bố trí những đồng chí có kinh nghiệm để hướng dẫn, giúp đỡ những đồng chí còn yếu trong

từng động tác. Sau mỗi nội dung huấn luyện, cán bộ, giảng viên phụ trách trực tiếp đánh giá, rút kinh nghiệm đến từng cá nhân, tập thể nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong huấn luyện. Trong quá trình tập trung huấn luyện, Trung đoàn luôn duy trì nghiêm các chế độ ngày, tuần theo quy định, xây dựng lịch sinh hoạt các tổ chức cụ thể, thống nhất trong toàn đơn vị. Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trong huấn luyện, hoạt động vui chơi, giải trí trong các ngày nghỉ, giờ nghỉ, gắn các chỉ tiêu thi đua với công tác kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện của từng cá nhân và đơn vị qua từng ngày, từng khoa mục.

Trung tá Phạm Văn Bình, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 568 nhấn mạnh: Xác định cán bộ là khâu then chốt quyết định chất lượng huấn luyện, Trung đoàn lựa chọn cán bộ khung A là những đồng chí có kinh nghiệm, tiến hành giao nhiệm vụ, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả huấn luyện. Năm nay, cán bộ, giảng viên của đơn vị phần lớn được sắp xếp, kiện toàn từ Trường Quân sự tỉnh sau khi giải thể nên có trình độ, kỹ năng và nhiều kinh nghiệm lên lớp. Trải qua hơn 10 ngày huấn luyện, đội ngũ cán bộ, giảng viên được phân công đảm nhiệm các nội dung huấn luyện luôn nỗ lực, cố gắng truyền đạt đầy đủ nội dung, tổ chức ôn luyện, kiểm tra bảo đảm theo yêu cầu đề ra. Chúng tôi phấn đấu kết thúc huấn luyện 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó trên 70% đạt khá, giỏi. Quá trình huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị

TẮT ĐẠT

Cách làm hay về xã hội hóa giáo dục tại Trường Tiểu học Vũ Phúc

Trong giai đoạn hiện nay, việc huy động nguồn lực từ xã hội để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, làm thế nào để xã hội, phụ huynh học sinh đồng lòng hưởng ứng là vấn đề cần đặt ra. “Làm đến đâu chắc đến đấy” là cách mà Trường Tiểu học Vũ Phúc đã thực hiện và trở thành điểm sáng trong công tác xã hội hóa giáo dục tại thành phố Thái Bình.

Hiệu quả từ sự đồng thuận

Những năm gần đây, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của Trường Tiểu học Vũ Phúc đã có sự thay đổi rõ nét. Gần đây nhất là 4 phòng học được lắp điều hòa; 20 máy tính mới được trang bị cho phòng tin học; xây dựng bằng thông đọc sách kháng trang và lắp đặt bốn rửa tay vệ sinh ngoài trời. Tất cả đều hiện đại, sạch sẽ vào bậc nhất so với các trường tiểu học ở khu vực thành phố Thái Bình. Điều đáng nói là các công trình trên được xây dựng bằng nguồn kinh phí huy động từ các mạnh thường quân và sự đóng góp của cha mẹ học sinh nhà trường qua các năm học. Cô giáo Đặng Thị Vui, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Xã hội hóa giáo dục nếu không thực hiện tốt, không tạo sự đồng thuận thì rất khó để kêu gọi, huy động nguồn lực ngoài nhà trường. Vì vậy, sau khi Ban đại diện hội cha mẹ học sinh đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường cải thiện và tăng cường cơ sở vật chất trường học, nhất là khi thấy và trò phải đi, học trong thời tiết nắng nóng, chúng tôi đã cùng nhau bàn bạc và thống nhất vận động kinh phí từ mạnh thường quân là chủ yếu. Việc huy động trên tinh thần đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh, không bắt buộc, không phân chia đồng đều mức đóng góp cho mỗi học sinh. Nhờ vậy, trong những năm qua, chúng tôi chưa nhận được ý kiến phản ánh



Học sinh Trường Tiểu học Vũ Phúc học tin học bằng máy tính do phụ huynh ủng hộ.

không tốt của các bậc phụ huynh.

Cũng theo cô giáo Đặng Thị Vui, dù kêu gọi xã hội hóa song trường cũng nên trích nguồn ngân sách, dù số tiền rất nhỏ để cùng đồng hành với phụ huynh học sinh. Gần đây nhất, đó là việc Ban đại diện hội cha mẹ học sinh xin chủ trương về việc lắp điều hòa nhiệt độ. Do đặc thù mùa hè miền Bắc nắng nóng, hơn nửa năm nay ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời gian học kỳ II lùi lại vào chính giữa hè ảnh hưởng rất lớn đến việc dạy và học. Vì vậy, trường đã đồng ý với đề xuất của cha mẹ học sinh. Tuy nhiên, quan điểm của trường là không lắp điều hòa đồng loạt, lớp nào có 100% phụ huynh đồng ý thì sẽ lắp. Cô giáo Đặng Thị Vui chia sẻ thêm: Trường đã trích một phần từ nguồn ngân sách hoạt động, cùng với việc kêu gọi con em xa quê, các nhà hảo tâm để đầu tư đồng bộ đường dây điện đấu nối công tơ điện riêng của từng lớp. Như vậy, khi phụ huynh các lớp lắp điều hòa chỉ kêu gọi ủng hộ tiền mua điều hòa, có lẽ vì thấy được tinh thần quyết tâm, cách làm minh bạch, công khai và mục đích chính là phục vụ cho nhu cầu học tập và sinh hoạt của con em minh nên đa số

động tốt, góp phần bảo đảm sức khỏe và hiệu quả học tập của học sinh khi thời tiết nắng nóng.

Bài học rút ra

Từ cách làm, cách kêu gọi ủng hộ cơ sở vật chất trường học của Trường Tiểu học Vũ Phúc, có thể thấy, hoạt động của Ban đại diện hội cha mẹ học sinh đóng vai trò quan trọng đối với nhà trường trong công tác xã hội hóa giáo dục. Nếu trường có chủ trương đúng, lại phối hợp tốt với Ban đại diện hội cha mẹ học sinh thì sẽ đạt được sự đồng thuận giữa cha mẹ học sinh và nhà trường. Cô giáo Đặng Thị Vui tâm sự: Việc kêu gọi sự ủng hộ của cha mẹ học sinh rất khó, nhưng nếu việc làm của mình xuất phát từ cái tâm, không bị cảm dỗ bởi những lợi ích cá nhân, việc sử dụng ngân sách hoạt động, cùng với việc kêu gọi con em xa quê, các nhà hảo tâm để đầu tư đồng bộ đường dây điện đấu nối công tơ điện riêng của từng lớp, như vậy, khi phụ huynh các lớp lắp điều hòa chỉ kêu gọi ủng hộ tiền mua điều hòa, có lẽ vì thấy được tinh thần quyết tâm, cách làm minh bạch, công khai và mục đích chính là phục vụ cho nhu cầu học tập và sinh hoạt của con em minh nên đa số

đồng tình hưởng ứng. Đối với những công trình xã hội hóa, cha mẹ học sinh vừa là người đóng góp nhưng cũng đồng thời phải là người giám sát. Các khoản xã hội hóa phải được ghi chép, quản lý thống nhất qua hệ thống sổ sách theo dõi, kế toán của trường. Mọi khoản thu, chi phải công khai, minh bạch, theo quy định của pháp luật. Sau khi nghiệm thu công trình, phải báo cáo, công khai quyết toán kinh phí cho toàn thể hội cha mẹ học sinh được biết. Khi những mạnh thường quân thấy được các sản phẩm, hạng mục thiết thực cho con em mình, họ sẽ thoải mái và đặt niềm tin đối với trường học nơi con em mình học tập. Thời gian qua, ở một số trường học, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh chưa mạnh, việc kêu gọi sự đóng góp của cha mẹ học sinh trong việc xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường vẫn còn “lời ra tiếng vào” ở các khía cạnh khác nhau. Theo cô giáo Đặng Thị Vui, công tác xã hội hóa phải làm đến đâu chắc đến đâu. Việc xã hội hóa cần thực hiện theo lộ trình, công khai, minh bạch và vừa sức với phụ huynh học sinh.

DẶNG ANH

Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra nhiều vụ cháy chợ lớn, thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ cháy chợ Đê Thám (thành phố Thái Bình) và qua kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các chợ vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. Toàn tỉnh hiện có trên 100 chợ truyền thống, trong đó 4 chợ đầu mối tập trung nhiều hàng hóa dễ cháy, nổ gồm: chợ Bo, chợ Quang Trung (thành phố Thái Bình), chợ Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ), chợ thị trấn Hưng Hà (Hưng Hà). Đây là nơi tập trung số lượng lớn người và hàng hóa nên việc bảo đảm an toàn PCCC cần phải đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra tại các chợ, việc bảo đảm an toàn PCCC còn nhiều bất cập. Chợ Bo là chợ đầu mối lớn với gần 400 tiểu thương buôn bán kinh doanh. Sau sự cố cháy chợ vào tết năm 2003 thiệt hại dây bán hàng mã, chợ được xây dựng lại năm 2004, được đầu tư hệ thống PCCC hiện đại, tuy nhiên đến nay nhiều thiết bị đã xuống cấp cần được bổ sung, thay thế. Trong buổi kiểm tra chợ Bo vào đầu tháng 6/2020, lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh đã phát hiện nhiều thiết bị xuống cấp, người dân chưa chấp hành nghiêm các quy định về PCCC như: máy bơm áp lực yếu, nhiều bình chữa cháy cũ, hỏng, người dân tập kết,

Nhiều nguy cơ cháy, nổ tại các chợ

xếp hàng hóa bừa bãi... Điển hình như khu vực tầng 2 nơi tập trung kinh doanh trà thực tế, đây là khu vực có nguy cơ cháy, nổ rất cao nhưng tại đây nhiều hộ kinh doanh cầu nối điện tùy tiện, xếp hàng hóa cản trở lối thoát nạn... Sau khi kiểm tra thực tế, lực lượng cảnh sát PCCC đã đề xuất Ban Quản lý chợ cần bố trí lại các ngành hàng kinh doanh trong chợ, đặc biệt là khu buôn bán hàng mã. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện các giải pháp, biện pháp cụ thể phù hợp điều kiện thực tế. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCCC, kể cả áp dụng hình thức tạm đình chỉ hoạt động của một bộ phận để khắc phục, sửa chữa khi không bảo đảm an toàn về PCCC. Ông Cao Văn Sơn, Trưởng Ban Quản lý chợ Bo cho biết: Chợ được xây dựng từ lâu, các trang thiết bị PCCC phần lớn đã xuống cấp. Hàng năm đơn vị đều đầu tư kinh phí để bảo đảm các điều kiện về PCCC tại chợ để các hộ kinh doanh yên tâm hoạt động cũng như chủ động trong công tác PCCC, song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Chợ Quang Trung (thành phố Thái Bình) có diện tích 8.500m² với trên 300 hộ kinh doanh để hàng



Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra công tác PCCC tại chợ Bo (thành phố Thái Bình).

hóa qua đêm, chủ yếu là hàng may mặc, giày dép. Ngày 17/2/2020 đã xảy ra sự cố chập điện tại đường dây bảo vệ trên nóc dây ki-ốt tại công số 3. Ngay sau khi xảy ra sự cố chập điện, Ban Quản lý chợ đã báo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh; đồng thời, chỉ đạo lực lượng chữa cháy tại chỗ chủ động cắt điện và dùng bình bột xử lý điểm chập cháy, rất may sự cố trên đã được xử lý nhanh, không để phát sinh đám cháy. Để tránh sự cố chập điện có thể tiếp xảy ra gây cháy, Công an

tỉnh đã yêu cầu Ban Quản lý chợ phối hợp với Điện lực thành phố và lực lượng cảnh sát PCCC tập trung kiểm tra tất cả các điểm xung yếu để khắc phục. Đến nay, hệ thống điện tại chợ đã được khắc phục, đồng thời cung cấp 3 nguồn riêng biệt gồm nguồn điện phục vụ kinh doanh, phục vụ bảo vệ, phục vụ cứu hộ, cứu nạn. Anh Trần Văn Bình, chủ cửa hàng buôn bán thiết bị điện thoại tại chợ Quang Trung cho biết: Sau sự cố chập điện, Ban Quản lý chợ thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở các tiểu thương nâng cao ý thức trong

PCCC và yêu cầu sử dụng đúng nguồn điện cho phép, không được cầu nối điện để gây chập cháy. Trung tá Nguyễn Văn Khoát, Đội trưởng Đội Kiểm tra, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: Qua đợt kiểm tra tại các chợ vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như: một số nơi (chủ yếu các chợ nhỏ) chưa xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; thiết bị, phương tiện PCCC trang bị không đầy đủ, không được bảo dưỡng thường xuyên, thay thế kịp thời; có hộ kinh doanh tự ý mắc nối thêm dây dẫn điện,

thiết bị điện ngoài quy định; đường dây dẫn điện đi nối chưa lắp đặt gen bảo vệ, sử dụng dây đồng thay thế dây chầy trong cầu dao, cầu chì; sắp xếp vật tư, hàng hóa sát các thiết bị điện, không bảo đảm khoảng cách tối thiểu...

Hiện nay đang vào thời điểm nắng nóng gay gắt, do đó nguy cơ cháy, nổ tại các chợ tăng cao. Để khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác PCCC tại các chợ, thời gian tới Công an tỉnh chủ động phối hợp với các cấp, các ngành triển khai nhiều biện pháp như: tuyên truyền nâng cao nhận thức của ban quản lý các chợ, các hộ kinh doanh về bảo đảm an toàn PCCC và CNCH; kiểm tra định kỳ, đột xuất tại các chợ trên địa bàn về phương án PCCC và CNCH. Khuyến cáo tiểu thương không đốt nhang đèn, thờ cúng, sử dụng điện, bếp ga để nấu trong chợ. Yêu cầu ban quản lý các chợ hàng ngày phải tổ chức tuyên truyền trên loa để cán bộ, công nhân viên, tiểu thương và khách hàng nâng cao ý thức phòng ngừa. Tổ chức kiểm tra công tác PCCC, phương tiện, dụng cụ thường xuyên, tổ chức rà soát, bổ sung, chỉnh lý việc xây dựng, thực tập phương án PCCC và CNCH, củng cố số lượng và chất lượng hoạt động của đội PCCC cơ sở bảo đảm thành thực các thao tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ.

NGUYỄN TÙNG

THÁI THUY Tích cực chuẩn bị bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

Để việc bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, công tác chuẩn bị đã và đang được huyện Thái Thụy tiến hành khẩn trương, nghiêm túc. Theo đó, 36/36 xã, thị trấn thành lập ban chỉ đạo, phối hợp với ủy ban MTTQ hướng dẫn ban công tác mặt trận các thôn, tổ dân phố về quy trình thực hiện giới thiệu người ứng cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Các thôn, tổ dân phố tổ chức tổng kết nhiệm kỳ và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thành lập các tổ bầu cử và lập danh sách hộ gia đình niêm yết công khai để nhân dân biết. Theo quy định, các yêu cầu, tiêu chuẩn của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đòi hỏi cao hơn trước đây. Do vậy, huyện Thái Thụy tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền giúp cử tri nâng cao nhận thức, trách nhiệm, lựa chọn những đại biểu thực sự ưu tú, đảm nhiệm trọng trách của cộng đồng dân cư, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Theo kế hoạch, huyện Thái Thụy sẽ tổ chức bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đồng loạt vào ngày 20/6/2020. **LÊ LAN** (Đài TTTH Thái Thụy)



Thôn Phúc Tiến, xã Thái Phúc (Thái Thụy) thi đua xây dựng đời sống văn hóa.